

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
สมัยประชุมสามัญสมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
วันที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

.....

รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดที่เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายชัชวาล อินทะจร	ประธานสภา อบต.บ้านหาด	ชัชวาล อินทะจร
๒	นายสนิท สวัสดิ์	รองประธานสภา อบต. บ้านหาด	สนิท สวัสดิ์
๓	นายเกษม พ่วงจारी	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑	เกษม พ่วงจारी
๔	นายลำยอง เรืองอร่าม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	ลำยอง เรืองอร่าม
๕	นายศิริโรจน์ บุญมัน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	ศิริโรจน์ บุญมัน
๖	นางสาวเอมวลี พหุพันธ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	เอมวลี พหุพันธ์
๗	นายสุชาติ ดีประเสริฐ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	สุชาติ ดีประเสริฐ
๘	นายฉลวย จงเจริญ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	ฉลวย จงเจริญ
๙	นายจเร เกตุกรณ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	จเร เกตุกรณ์
๑๐	นายทอง ศิรินันท์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	ทอง ศิรินันท์
๑๑	นายไพฑูรย์ ตรีรัตน์สถิต	เลขานุการสภา อบต.	ไพฑูรย์ ตรีรัตน์สถิต

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายผ่วน เอมดี	นายก อบต.บ้านหาด	ผ่วน เอมดี
๒	นายวิเชียร เรียบร้อย	รองนายก อบต.บ้านหาด	วิเชียร เรียบร้อย
๓.	ด.ต.ประเสริฐ ลำพู	รองนายก อบต.บ้านหาด	ด.ต.ประเสริฐ ลำพู
๔	นายเชื่อน เกตุกรณ์	เลขานุการนายก อบต.	เชื่อน เกตุกรณ์
๕	นางฉัญญธร สมพงษ์	ผอ.กองคลัง	ฉัญญธร สมพงษ์
๖	นายพีระพงษ์ สีสว่าง	หัวหน้าส่วนโยธา	พีระพงษ์ สีสว่าง
๗	นางสาวศิริพร เอมดี	นักวิชาการศึกษา	ศิริพร เอมดี

ที่ประชุมสภามีสมาชิกสภาลงชื่อและเข้าประชุม จำนวน ๑๐ ท่าน ครบองค์ประชุม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเปิดการประชุม เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**๑.๑ การประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต**

ประธานสภา ฯ - ขอให้เลขานุการ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการสภา ฯ- ด้วยอำเภอบ้านลาดมีหนังสือด่วนมากที่ พบ ๐๐๒๓.๑๑/ว ๒๖๙๖ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงาน ป.ป.ช.มีความประสงค์จะให้มีการประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมและทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพชรบุรี และสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเพชรบุรี ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่อำเภอ บ้านลาด โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นายกองค้การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค้การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค้การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยอำเภอบ้านลาดได้กำหนดประชุมในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอบ้านลาด จึงขอให้สมาชิกสภาทุกท่านเข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกันทุกท่าน

ที่ประชุมสภา ฯ - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภา ฯ - การรับรองรายงานการประชุมสมัยประชุมสามัญสมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ จะมีสมาชิกสภาท่านใดแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมที่ทุกท่านได้รับแล้วหรือไม่

ที่ประชุมสภา ฯ - ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญสมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

ประธานสภา ฯ - ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยการยกมือ

มติที่ประชุมสภา- ที่ประชุมสภามีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญสมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทุ้งถาม

ประธานสภา ฯ - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งพิจารณาแล้วเสร็จ

**๔.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ วาระ
ที่ ๒ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย**

ประธานสภา ฯ - ตามที่สภาได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และกำหนดให้สมาชิกสภาเสนอการแปรญัตติต่อคณะกรรมการภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยให้คณะกรรมการประชุมพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ นั้น ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเสร็จและแจ้งให้สมาชิกสภา
ทราบ จึงขอให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ชี้แจงต่อที่ประชุมสภา
สุชาติ ดีประเสริฐ - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

ข้าพเจ้ากรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘ ได้ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ในการพิจารณาแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านใดเสนอการ
แปรญัตติ และในที่ประชุมคณะกรรมการไม่มีกรรมการท่านใดเสนอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ที่ประชุมคณะกรรมการมีความเห็นยืนตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ตามรายละเอียดที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีการเสนอต่อที่ประชุมสภา

ประธานสภา ฯ - จะมีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุมสภา ฯ - ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม

ประธานสภา ฯ - ถือว่าการพิจารณาวันที่ ๒ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ที่ประชุมสภามีมติ
ถือตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอ ต่อที่
ประชุม

การพิจารณาวันที่ ๓ การลงมติเห็นชอบให้ใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณ

ประธานสภา ฯ - การพิจารณาวันนี้ไม่มีการอภิปรายเป็นการลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้ใช้เป็น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ขอมติที่ประชุมสภา โดย
สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ ให้ลงมติโดยการยกมือ

มติที่ประชุมสภา ฯ - ที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบให้ใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเอกฉันท์ด้วยเสียง ๙ เสียง

๔.๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการอันเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๗ วาระที่ ๒ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ

ประธานสภา ฯ - ตามที่สภาได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมการประกอบ
กิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๗ และกำหนดให้สมาชิกสภาเสนอการแปรญัตติ
ต่อคณะกรรมการภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยให้คณะกรรมการประชุมพิจารณาให้
แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ นั้น ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเสร็จและ
แจ้งให้สมาชิกสภาทราบ จึงขอให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ชี้แจงต่อที่ประชุม
สภา

ฉลวย จงเจริญ - ข้าพเจ้ากรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมการประกอบกิจการอันเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๗ ได้ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ในการ
พิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านใดเสนอการ

ประธานสภา ฯ - ถือว่าการพิจารณาครั้งที่ ๒ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ประชุมสภามีมติถือตามร่างข้อบัญญัติ ที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอ ต่อที่ประชุม

การพิจารณาครั้งที่ ๓ การลงมติเห็นชอบให้ใช้เป็นข้อบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๕๗

ประธานสภา ฯ - การพิจารณาครั้งนี้ไม่มีการอภิปรายเป็นการลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้ใช้เป็น ข้อบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบ้ำบดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๕๗ ขอมติที่ประชุมสภา โดยสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ใช้เป็นข้อบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบ้ำบดน้ำเสีย ในอาคาร พ.ศ.๒๕๕๗ ให้ลงมติโดยการยกมือ

มติที่ประชุมสภา ฯ - ที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบให้ใช้เป็นข้อบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบ้ำบดน้ำ เสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นเอกฉันท์ด้วยเสียง ๙ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ การขอความเห็นชอบดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล คริวเรือนในพื้นที่ อบต. โรงเข้

ประธานสภา ฯ - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้เสนอขอให้สภา เห็นชอบยินยอมให้องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านหาดจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ซึ่งการทำ กิจการนอกเขตพื้นที่ต้องขอความยินยอมจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา ๗๓ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วน ตำบลชี้แจงต่อที่ประชุม

นายก อบต. -เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดได้จัดซื้อรถบรรทุกขยะและดำเนินการ จัดเก็บขยะในคริวเรือนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด หมู่ที่ ๑-๕ ตามอำนาจ หน้าที่มาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ นั้น

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ได้มีหนังสือที่ พบ ๗๘๑๐๑/๓๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดดำเนินจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูลในคริวเรือนหมู่ที่ ๑ ตำบลโรงเข้ ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับหมู่ที่ ๕ ขององค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านหาด โดยยินยอมเสียค่าธรรมเนียมการจัดเก็บ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน หาดกำหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๗๓ กำหนดว่าองค์การบริหารส่วนตำบล จะ ทำกิจการใดนอกเขตพื้นที่ต้องได้รับความยินยอมจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ พิจารณาแล้วการดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ตำบลโรงเข้ เป็นกิจการที่ เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถร่วมทำกิจการร่วมกันได้ จึงเสนอขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยินยอมให้จัดเก็บขยะมูลฝอย ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ เพื่อจะได้ทำบันทึกตกลงดำเนินจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นต้นไป

ประธานสภา ฯ - จะมีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่

ที่ประชุมสภา ฯ - ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายสอบถาม

ประธานสภา ฯ - สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ให้ลงมติโดยการยกมือ

มติที่ประชุมสภา ฯ - ที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ เป็นเอกฉันท์ด้วยเสียง ๙ เสียง

๕.๒ การพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

ประธานสภา ฯ - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอขอให้สภาพิจารณามติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ หมวดค่าครุภัณฑ์ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑

ข้อ ๒๗ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ชี้แจงต่อที่ประชุมสภา

นายก อบต. -เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด ได้เห็นชอบให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล่องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ตามคุณลักษณะพื้นฐานของกล่องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน ๔ ตัว วงเงินงบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท นั้น

กล่องวงจรปิดตามมาตรฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกล่องระบบไอพี และต้องมีความละเอียดของภาพ ๑.๓ ล้านพิกเซล มีราคาสูงซึ่งถ้าจัดหาตามมาตรฐานดังกล่าว งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ เพื่อให้การดำเนินการติดกล่องวงจรปิดเป็นไปตามแผนงาน ใช้ในงานการเฝ้าระวังภัยของสถานที่ราชการ และภัยต่าง ๆ ที่เกิดในพื้นที่ ในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ เห็นควรจัดหากกล่องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์พ่วงตามคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการใช้งาน ซึ่งเป็นมาตรฐานคุณลักษณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดและจัดซื้อในวงเงินงบประมาณดังกล่าว จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงการจัดซื้อกล่องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ “จากที่กำหนดว่าเป็นไปตามมาตรฐาน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ” แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น “จัดซื้อตามคุณลักษณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด ตามความเหมาะสมสภาพใช้งานในพื้นที่ ตามราคาท้องตลาด”

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ
๒๗ เป็นอำนาจอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ขอให้สมาชิกสภาพิจารณาอนุมัติ
ด้วย

ประธานสภา ฯ -จะมีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายสอบถาม หรือไม่

ที่ประชุมสภา ฯ -ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายสอบถาม

ประธานสภา ฯ - สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.
๒๕๕๗ ให้ลงมติโดยการยกมือ

มติที่ประชุมสภา ฯ - ที่ประชุมสภามีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นเอกฉันท์ด้วยเสียง ๙ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ การเลือกและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นคณะกรรมการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี
พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑

ประธานสภา ฯ - ขอให้เลขานุการชี้แจงต่อที่ประชุม

เลขานุการสภา ฯ -ตามหนังสืออำเภอบ้านลาดด่วนที่สุด ที่พบ๐๖๑๘/๒๑๒๕ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ได้
แจ้งแนวทางในการตีราคาปานกลางที่ดินรอบปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๗ มาใช้ในการประเมินภาษี
บำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑ ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม
๒๕๕๕ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังรับความเห็นของเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการจัดทำราคาปานกลางของที่ดิน
ขึ้นใหม่แทนการใช้ราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้ใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.
๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ ไม่สะท้อนถึงราคาที่ดินที่แท้จริงในปัจจุบัน อำเภอบ้านลาดจึงแจ้งให้
องค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการเสนอชื่อบุคคลเป็นคณะกรรมการตีราคาปานกลางที่ดิน
ในเขตพื้นที่ เพื่อจะได้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตีราคาปานกลางที่ดิน ประกอบด้วย

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ

๒. ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านการประเมินทุนทรัพย์ โดยให้สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้คัดเลือกและเสนอชื่อ

เพื่อให้การประเมินตีราคาที่ดินในการคำนวณภาษีบำรุงท้องที่ เป็นไปตามแนวทาง
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด จึงขอให้ที่ประชุมเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการโดยเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านประเมินทุนทรัพย์ราคาที่ดินจำนวน ๒ คน

มติที่ประชุมสภา ฯ - ที่ประชุมสภามีมติเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒ ท่าน ประกอบด้วย

๑. นายวิเชียร เรียบร้อย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

๒. ผู้อำนวยการสหกรณ์เครดิตยูเนียนวัดกุ่มสามัคคี จำกัด

๖.๒ การปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย

นายลำยอง เรืองอร่าม - ด้วยถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระพัง ในส่วนที่ติดกับสะพานไม้ข้ามคลองส่งน้ำ
นาเรียบ ระยะทางประมาณ ๔๐ เมตร ผิวจราจรแตกชำรุดเสียหายยังไม่ได้ดำเนินการ
ซ่อมแซมในปีงบประมาณที่ผ่านมา ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซม เนื่องจากตามที่ของบประมาณกรมส่งเสริมในการลาดยางปรับปรุงผิวจราจรดังกล่าว
ไม่ทราบว่าจะได้งบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ หรือไม่

สุชาติ ดีประเสริฐ- ด้วยถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชอยหนองโพธิ์ ช่วงติดกับท่อระบายน้ำข้ามคลองท่า
ลาด-ช่องแค มีระดับพื้นผิวไม่เท่ากันทำให้การสัญจรของประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอาจ
เกิดอุบัติเหตุได้ ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดดำเนินการปรับปรุงพื้นผิวถนนด้วย
เอมวลิ พุทธิพันธ์ - ถนนลาดยางทางเชื่อมถนนลาดยางสายไร่มะตูม-ทางหลวง ทางเข้าบ้านท่าช้างใต้ ช่วงคอ
สะพานข้ามลำห้วยโพธิ์กรุได้แตกชำรุดเป็นหลุมบ่อยังไม่ได้รับการซ่อมแซมแต่อย่างใดขอให้
ดำเนินการซ่อมแซมต่อไป

ที่ประชุมสภา - รับทราบ

นายก อบต. - ขอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ชี้แจงต่อที่ประชุม

ปลัด อบต. - การซ่อมแซมปรับปรุงถนนดังกล่าวในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้มีแผนงานและตั้งงบประมาณ
ไว้แล้วขอให้หัวหน้าส่วนโยธาตรวจสอบว่าจะดำเนินการซ่อมแซมในลักษณะใด จะซ่อมแซม
โดยการจัดหาแอสฟัลติกสำเร็จมาและจัดจ้างแรงงานดำเนินการหรือจ้างเหมาโดยใช้
เครื่องจักร ให้นำเสนอผู้บริหารอนุมัติซ่อมแซมภายในปี งบประมาณ ๒๕๕๘ พร้อมกับการ
ปรับปรุงถนน ปรับปรุงไหล่ทางตามงบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
และถนน

ที่ประชุมสภา ฯ - รับทราบ

๖.๓ การขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคในส่วนที่ยังไม่ครบถ้วนทั่วถึงครัวเรือน

เอมวลิ พุทธิพันธ์ - ตามที่การประปาส่วนภูมิภาคได้ใช้งบประมาณขยายเขตประปาเข้าในชุมชนหมู่บ้านท่าช้าง
ใต้หมู่ที่ ๒ ซึ่งมีครัวเรือนที่การขยายเขตไปไม่ถึงอีก ๒ ซอย องค์การบริหารส่วนตำบลจะมี
แนวทางดำเนินการอย่างไร

เกษม พ่วงจारी - ในการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ในส่วนของครัวเรือนราษฎรหมู่ที่ ๑ จำนวน ๒ ครัวเรือน
ซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่หมู่ที่ ๒ ขอให้ดำเนินการขยายเขตประปาให้ทั่วถึงด้วย

ฉลวย จงเจริญ - ในส่วนของหมู่ที่ ๔ กลุ่มบ้านไร่ตาลสูง ยังมีการขยายเขตไปไม่ถึงเช่นกันขอทราบแนว
ทางการวางแผนขององค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

นายก อบต. - ในส่วนของการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่ครบทุกครัวเรือนได้
วางแผนไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จำดำเนินการให้แล้วเสร็จ ได้แจ้งให้ส่วนโยธา
ดำเนินการสำรวจและแจ้งให้การประปาส่วนภูมิภาค เขต ๓ ราชบุรีดำเนินการออกแบบต่อไป

- คิดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ส่วนการขยายเขตให้ครัวเรือนหมู่ที่ ๕ คิดว่าจะดำเนินการของบพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
- ที่ประชุมสภา - รับทราบ
- ๖.๔ การตัดท่อ/กิ่งไม้ตามแนวนอนในชุมชน
- ทอง ศิรินันท์ - ขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนตำบลโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสาน ขอรถกระเช้าหรือรถอื่น ๆ ที่มีความสูงเพียงพอเพื่อที่จะตัดแต่งกิ่งไม้กอไม้ ตามริมถนน คอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่หมู่ที่ ๕ เนื่องจากปัจจุบันมีการล้มหักกิ่งกีดขวางทางสัญจรมีความ จำเป็นต้องตัดแต่ง
- นายก อบต. - ขอให้ประธานเจ้าของกอไม้ ว่าอนุญาตให้ตัดหรือไม่หากเจ้าของให้แจ้งมาที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลทราบเพื่อจะดำเนินการประสานรถกระเช้าหรือรถอื่น ๆ จากองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอื่น มาเข้าดำเนินการให้
- ที่ประชุมสภา ฯ - รับทราบ
- ประธานสภา ฯ - บัดนี้เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ขอปิดการประชุมสภาในวันนี้ และไม่มีเรื่องพิจารณาในสมัย ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สามประชุมปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงปิดสมัยประชุมสามัญสมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ การประชุมสภาสามัญสมัยที่สี่ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ กำหนดใน เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ จะประกาศและเรียกประชุมตามกำหนดต่อไป

ผู้บันทึกรายงานการประชุม	ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ไพฑูริย์ ตรีรัตน์สถิต	ศิริโรจน์ บุญมัน
(นายไพฑูริย์ ตรีรัตน์สถิต)	(นายศิริโรจน์ บุญมัน)
เลขานุการสภา อบต.บ้านหาด	ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ฉลวย จงเจริญ	สุชาติ ดีประเสริฐ
(นายฉลวย จงเจริญ)	(นายสุชาติ ดีประเสริฐ)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม	กรรมการตรวจรายงานการประชุม